



**ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม**  
**เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม**  
**โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด**

ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 5 ชั้น พื้นที่ 3,900 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 54 ล้านบาท โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 970,000 (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

**1. ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

1.1 ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล ที่ได้จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านออกแบบอาคารและควบคุมงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น และเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่เป็นนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกด้วย

1.2 ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ

1.3 ผู้เสนองานไม่เป็นผู้มีประวัติว่าเคยเป็นผู้กระทำผิดสัญญากับทางราชการมาก่อน และ/หรือไม่เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือมีประวัติว่ามีเจตนาเล็งการชำระภาษีอากรให้ทางราชการหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

1.4 ผู้เสนองานไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

1.5 ผู้เสนองานไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ วันประกาศจ้างออกแบบฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างออกแบบฯ ในครั้งนี้

1.6 ผู้เสนองานต้องมีผลงานการออกแบบอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจ้างออกแบบครั้งนี้ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเดียวกัน โดยมูลค่างานก่อสร้างที่ออกแบบ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 27,000,000.-บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้มาแสดง

1.7 ผู้เสนองานจะต้องมีบุคลากร เช่น วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรงานระบบและสถาปนิก ระดับภาคีและระดับสามัญ และพนักงานผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบทั้งที่ประจำและไม่ประจำบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีการทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือเพื่อร่วมงานกับบริษัท โดยให้แสดงจำนวนบุคลากร คุณวุฒิ และประวัติการทำงาน ตลอดจนสถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

1.8 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยผู้เสนองานจะมาด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่ารับเสนองานได้รับทราบในรายละเอียดตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วหากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นรับทราบและยินดีปฏิบัติตามข้อเสนอของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทุกประการ และจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองเสนองานต่อคณะกรรมการรับซองเสนองานในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 304 หากพ้นวันเวลาที่กำหนดจะไม่รับซองเสนองานโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองเสนองาน คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดจะเปิดซองใบเสนองานของผู้ให้บริการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนองานจ้างออกแบบอาคารสำนักงานฯ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th), [www.mkm.go.th](http://www.mkm.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4374-0826-9 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560



(นายไมตรี พรมตา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม